

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
๑. การส่งเสริมการใช้พลังทางวัฒนธรรม (Soft Power) และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับประชาชน	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้พลังทางวัฒนธรรม (Soft Power) โดยอาศัยจุดเด่นด้านศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเป็นสื่อกลางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งใช้โอกาสในงานรัฐพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในการสอนเยาวชนให้มีความกตัญญูต่อวีรกษัตริย์ซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศชาติ</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดมอบนโยบายแก่สถานศึกษา โดยใช้วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประกวดเรียงความที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นต้น</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และส่วนราชการดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความสะอาด สวยงาม ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด</p>	<p>สำนักงาน จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงาน จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงาน จังหวัดระยอง</p>
๒. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยยั่งยืนกับสหประชาชาติ ประจำปีประเทศไทย ๗๖ จังหวัด ๗๖ คำมั่นสัญญา ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน บันทึกความเข้าใจ MOU บทบาทในการสนับสนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรรมการปกครองกำกับติดตามนายอำเภอให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย โดยให้ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑) จัดตั้งทีมจังหวัดบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอย่างยั่งยืน เป็นคณะทำงานอำนวยการ หรือใช้องค์ประกอบของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเป็นกลไกในการทำงาน</p> <p>๒.๒) ตรวจสอบติดตามนายอำเภอให้รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p> <p>ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานของนายอำเภอให้มีความตั้งใจในการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ซึ่งมีตัวชี้วัดเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน จำนวน ๗ ข้อ ประกอบด้วย (๑) ที่อยู่อาศัย โดยทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ภูมิสุขลักษณะ (๒) ความมั่นคงทางอาหาร โดยทำให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหาร มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี (๓) ความสะอาด โดยมีการบริหารจัดการขยะ การรักษาสีสิ่งแวดล้อมของชุมชน และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในครัวเรือนและชุมชน ทั้งนี้ ทุกครัวเรือนต้องมีการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (๔) ความสามัคคี โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลระหว่างกันในชุมชน รวมทั้งมีการบริหารจัดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะกลุ่มบ้านหรือคุ้มบ้าน (๕) ความร่วมมือ โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันทำงานในลักษณะจิตอาสาภายในหมู่บ้าน มีการนัดพบปะพูดคุยเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน และช่วยเหลือกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน (๖) ปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยขอให้มีการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันภายในหมู่บ้าน และ (๗) มีความมั่นคงปลอดภัย โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น การป้องกันไม่ให้เกิดการเสพยาเสพติดในหมู่บ้าน การสำรวจตรวจสอบสิ่งที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำตัวชี้วัดทั้ง ๗ ข้อของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ไปใช้ในการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ</p>	<p>ที่ทำกาปกครอง จังหวัดระยอง</p>
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอรวมถึงทีมงานระดับต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการติดตามผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่อยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟูและผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้ว ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการติดยาเสพติดหรือติดสุราเรื้อรังขอให้แนะนำผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล</p> <p>๒) ขอให้กรมการปกครองแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ (เก้าเลี้ยวโมเดล) และจังหวัดหนองบัวลำภู (หนองบัวลำภูโมเดล) ให้ทุกจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้แนวทางการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ข้อที่ ๗ ความมั่นคงปลอดภัย ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด โดยกำชับให้ทีมงานระดับหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ</p>	<p>ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p> <p>ปค./จังหวัด นครสวรรค์/ จังหวัด หนองบัวลำภู</p> <p>ที่ทำกาปกครอง จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</p> <p>๑) ปัจจุบันศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทั่วประเทศ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๔๕ โดยได้มีการติดตามการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดยให้ติดตามได้ตั้งแต่ครบระยะเวลา ๗ วัน ติดตามต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี และติดตามทุก ๓ เดือน จนครบระยะเวลา ๕ ปี</p> <p>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายชยันต์ ศิริมาศ)</p> <p>๑) แก่เลี้ยวโมเดลเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเก่าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยการจัดตั้งทีมงานประมาณ ๕ คน ประกอบด้วย ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เป็นขวัญใจของผู้ป่วย เพื่อติดตาม สังเกตอาการของผู้ป่วย รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ได้ต่อยอดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยได้ดำเนินโครงการนครสวรรค์สดใส ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๖ ในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with HighRisk toViolence : SMI-V) เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงให้ลดลง</p> <p>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสุวิทย์ จันทร์หอร)</p> <p>๑) จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคุ้มบ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยเหลือดูแลกัน รวมทั้งได้มีการจัดตั้งทีมงาน ๕ เสือระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ค้นหาผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ป่วยจิตเวช นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง บำบัดรักษา และฟื้นฟู ที่สถานพยาบาลยาเสพติด ใกล้บ้าน ตลอดจนติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือหลังกระบวนการบำบัดรักษาเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังมีการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p> <p>ปค./จังหวัด นครสวรรค์</p> <p>ปค./จังหวัด นครสวรรค์</p> <p>ปค./จังหวัด หนองบัวลำภู</p>
<p>๔. การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดย้าเตือนบุคลากรในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	
<p>๕. กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไข ปัญหาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ MOI Warrom รวมทั้งดูแลรักษาแหล่งน้ำ ธรรมชาติที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เสื่อมโทรม</p>	<p>สำนักงาน จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ครบถ้วนทุกแห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง/ สำนักงานโยธาธ การและผังเมือง จังหวัดระยอง
๖. การป้องกันภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันภาวะคลอด ก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ โดยขอให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินมาตรการค้นหา หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการฝากครรภ์ การพบแพทย์ และการปฏิบัติตนเมื่อตั้งครรภ์ ๒) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพิ่มเติมอีก ๑ เล่ม ให้จังหวัด เพื่อใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด	สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง
ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนามือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)		
๑. การกำกับดูแลอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปถึงทุกจังหวัด	สำนักงานโยธาธ การและผังเมือง จังหวัดระยอง
ข้อราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายปรีชา ทองคำ)		
๑. ประเด็นการตรวจ ราชการของผู้ตรวจ ราชการกระทรวง มหาดไทย ประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	๑) กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเด็นตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑.๑) ประเด็นเน้นย้ำ ซึ่งเป็นประเด็นที่ตรวจติดตามต่อเนื่องจากเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ประเด็น คือ (๑) โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (๒) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (๓) โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ๑.๒) ประเด็นเน้นย้ำ ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ จำนวน ๖ ประเด็น คือ (๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิทิดในพื้นที่ โดยเน้น การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริม การเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ ของกองทุนพีร็องให้้องได้เรียน (๓) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมืออบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุข อย่างยั่งยืน	สำนักงาน จังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๔) การขับเคลื่อนแนวทางการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม</p> <p>(๕) การตรวจติดตามการโอนสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีที่เกิดจากการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>(๖) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓) ประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประกอบด้วย</p> <p>(๑) การติดตามสำรวจสินทรัพย์ตามมาตรา ๖๒ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>(๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ด้วยผ้าไทยและงานหัตถกรรมผ้าลายดอกกรักรากัญญา</p> <p>(๓) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒) ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยจะได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaiID) เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้น</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยการใช้และสวมใส่ผ้าไทย รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม อาทิ การจัดเวทีเดินแบบผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่ดี มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเวทีเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในจังหวัดที่สนใจด้านสุนทรียศาสตร์งานศิลปะทุกประเภท ได้รวมกลุ่มแสดงออกและพัฒนาทักษะด้านศิลปะของตนเอง อาทิ การดำเนินการของจังหวัดพังงา รวมทั้งจัดตั้งกองทุนและมอบหมายผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ อาจดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด</p>	<p>ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงาน จังหวัดระยอง</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)		
<p>๑. โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน และ การขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน ความก้าวหน้าของโครงการ ภาพการดำเนินงาน และการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ทุกหมู่บ้านจะต้องดำเนินการให้สำเร็จลงในเมนู “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในระบบ MOI WARROOM ทั้งนี้ ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะมีคณะทำงานด้านการติดตามหนุนเสริมและประเมินผลลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบเยี่ยมให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ</p>	<p>ที่ทำการปกครอง จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับนายอำเภอกำกับดูแลการเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน เพื่อไม่ให้เกิดการนำอาวุธปืนของบุคคลอื่นไปใช้ก่อเหตุรุนแรงหรือก่ออาชญากรรมดังข่าวสารที่ปรากฏขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ควบคุมกับการกำกับการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	ที่ทำปกครองจังหวัดระยอง
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตด้านงานทะเบียนและการขอสัญชาติ	๑) ในปัจจุบันยังปรากฏว่ามีกรทุจริตด้านงานทะเบียนและการขอสัญชาติในการนี้ จึงขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินงานด้านทะเบียนและการขอสัญชาติอย่างเข้มงวด รวมทั้งเร่งดำเนินการเมื่อได้รับข่าวสารจากผู้บังคับบัญชาหรือทางสื่อมวลชน	ที่ทำปกครองจังหวัดระยอง
ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยาวุธ จันทร)		
๑. ความคืบหน้าการบูรณาการและขยายพื้นที่การให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ LandsMaps	<p>๑) กรมที่ดินได้ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ LandsMaps รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเตรียมพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ LandsMaps ของกรมที่ดิน ซึ่งกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือใช้ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (CU-TaxGO) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสามารถเชื่อมโยงเข้าระบบของกรมที่ดินได้ทันที ส่วนกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบอื่น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดินสามารถจัดทำโปรแกรมให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันได้ ทั้งนี้ ระบบ LandsMaps ของกรมที่ดิน สามารถระบุข้อมูลเลขที่ดิน ระยะเวลาที่ดิน และระบุพิกัดพื้นที่ใน Google Map ได้ โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเชื่อมโยงระบบกับกรมที่ดินจะสามารถแสดงข้อมูลราคาประเมินที่ดินในปีภาษี ๒๕๖๖ ในระบบ LandsMaps ได้ รวมทั้งจะสามารถเชื่อมโยงกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน QR Code ของธนาคารได้</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ LandsMaps ของกรมที่ดินให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า โดยในปัจจุบันแพลตฟอร์มกลางของกรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมธนารักษ์ ได้พัฒนาการเชื่อมโยงระบบร่วมกันใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการนี้ ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลการใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือใช้ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (CU-TaxGO) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือระบบอื่น</p>	<p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้กรมที่ดินทราบ เพื่อวางแผนเชื่อมโยงระบบให้สมบูรณ์ต่อไป	
<p>๒. กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินหลอกทำ รุกระกรรมเกี่ยวกับที่ดิน</p>	<p>๑) ในปัจจุบันปรากฏข่าวสารมีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมที่ดินหรือหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเพื่อขออัพเดทข้อมูลและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของกรมที่ดิน และการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ว่า กรมที่ดินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขออัพเดทข้อมูลและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กลุ่มมิจฉาชีพกล่าวอ้างแต่อย่างใด เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ในการนี้ กรมที่ดินอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบการเชื่อมโยงและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้นักกลุ่มมิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดและหลอกลวงประชาชน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับท้องถิ่นจังหวัดกวดขันและกำกับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมที่ดิน รวมทั้งกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้นักกลุ่มมิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดและหลอกลวงประชาชน ตลอดจนขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกวดขันและกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงานที่ดินจังหวัดด้วย</p> <p><u>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชติณรินทร์ เกิดสม)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับการหลอกทำธุรกรรมที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้นักกลุ่มมิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดและหลอกลวงประชาชน</p>	<p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
<p>๑. การปฏิบัติหน้าที่ช่วง รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง</p>	<p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะมีการดำเนินการตลอดทั้งปี โดยยึดแนวทางหนังสือสั่งการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถมุ่งสู่เป้าหมายในการลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณสุข จังหวัดระยอง</p>
<p>๒. ผลการดำเนินการ จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยในช่วง ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕</p>	<p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยบางจังหวัดพบประเด็นปัญหาเรื่องข้อมูลเลขบัญชีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฯ ครบทุกราย ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖</p>	<p>สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณสุข จังหวัดระยอง</p>
<p>๓. รายงานสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})</p>	<p>๑) ปัจจุบัน สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในภาพรวมและจุด Hotspots มีแนวโน้มลดลง สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ทางกองทัพภาคที่ ๓ ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายเวลาปฏิบัติการดับไฟป่า ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในปัจจุบันมีพื้นที่สีแดง จำนวน ๑ แห่ง คือ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างเข้มข้น โดยในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับระดับปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”</p>	<p>สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณสุข จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณสุข จังหวัดระยอง</p>
<p>๔. การเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์วาตภัย</p>	<p>๑) จากสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินอุดหนุนราชการ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้ดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการรับมือสถานการณ์วาตภัย ซึ่งที่ผ่านมาพบความเสียหายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่</p>	<p>สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณสุข จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณสุข จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>๑) สถานการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔ ปี จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอ รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบให้ครบถ้วนในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์ต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยแล้ง ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือไม่ก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักร ขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานการปฏิบัติกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการดำเนินการได้ทันที</p> <p><u>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ในส่วนที่จังหวัดสามารถดำเนินการได้</p>	<p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศรัทธ์ ภิรมย์รัตน์)</p>		
<p>๑. การกำกับดูแลอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑) การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ดูแลอาคารสาธารณะต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้อาคาร จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารเป็นประจำทุกปี และรายงานผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้แจ้งประสานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง/สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p>
<p>๒. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการดำเนินโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ในพื้นที่ตำบลที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เรียบร้อยโดยเร็ว</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ โดยให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลผังภูมิสังคมฯ ในระดับอำเภอ นำเมนูที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำขึ้นสอบถามและเพิ่มเติมในโครงการ/กิจกรรมของการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ในพื้นที่ตำบล เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามโครงการสำคัญ</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ในเมนูข้างต้นได้อย่างครบถ้วนตามบริบทของพื้นที่ เช่น โครงการตามแนวพระราชดำริ ป่าเปียก คลองไส้ไก่ ฝายชะลอน้ำ เป็นต้น</p> <p>๔) ขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้วยกลไกจิตอาสา ในโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ หรือร่วมดำเนินการผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนร่วมด้วย</p> <p><u>ข้อราชการของผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมกรมการผังเมือง (นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข)</u></p> <p>๑) การดำเนินโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑) กิจกรรมที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ๕ ระดับ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๑.๒) กิจกรรมที่ ๒ การให้ความรู้เพื่อจัดทำผังภูมิสังคมฯ (ดำเนินการแล้ว) ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมย่อย คือ</p> <p>(๑) ให้ความรู้แก่เครือข่าย D-CAST ผ่านโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>(๒) จัดทำคู่มือการจัดทำผังภูมิสังคมฯ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>(๓) ให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทุกจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>(๔) จัดเตรียมแผนที่ข้อมูลพื้นฐาน (Base Map) พร้อมใช้งาน (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>(๕) ให้ความรู้แก่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับอำเภอ ทุกจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>(๖) คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับอำเภอ ชี้แจงให้ความรู้แก่คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๖,๓๒๘ ตำบล คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๒)</p> <p>๑.๓) กิจกรรมที่ ๓ คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔,๖๖๘ ตำบล ๔๗,๙๔๗ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๔ โดยคิดเป็นความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ ๗๗.๐๘</p> <p>๑.๔) กิจกรรมที่ ๔ คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับอำเภอ รวบรวมข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กำหนดโครงการ/กิจกรรม เป็นข้อมูลในภาพรวมระดับอำเภอ และนำเข้าข้อมูลระบบ GIS ประกอบด้วย</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้นำข้อมูลผังภูมิสังคมฯ เข้าสู่ระบบ GIS แล้วเสร็จ ๔๑๑ ตำบล จาก ๗,๒๕๕ ตำบล คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๖</p> <p>(๒) การประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอเพื่อพิจารณากลับกรองโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมระดับอำเภอ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)</p> <p>๑.๕) กิจกรรมที่ ๕ คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด ประมวลผล บูรณาการ สอบทาน/แก้ไข โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>๑.๖) กิจกรรมที่ ๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๒) การดำเนินงานในขั้นต่อไป ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑) กิจกรรมที่ ๔ โดยหลังจากมีการจัดทำผังภูมิสังคมฯ แล้ว จะดำเนินการรวบรวมผังเข้าสู่ระบบ GIS และจัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ ซึ่งจะใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน มาใช้ในการพิจารณากลับกรองโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ หลังจากนั้นจะสามารถติดตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบได้ ทั้งนี้ หากโครงการ/กิจกรรมผ่านความเห็นชอบแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที</p> <p>๒.๒) กิจกรรมที่ ๕ โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะจัดประชุมเพื่อบูรณาการและสอบทาน รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ</p> <p>๒.๓) กิจกรรมที่ ๖ โดยเมื่อโครงการต่าง ๆ ได้ผ่านการสอบทานและมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการในขั้นต่อไป ให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) กิจกรรมที่ ๓ คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ร่วมกับคณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนในแต่ละตำบลให้แล้วเสร็จทั่วประเทศ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๓.๒) กิจกรรมที่ ๔ เป็นการประชุมพิจารณากลับกรองโครงการ/กิจกรรม เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ในภาพรวมของอำเภอ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓.๓) กิจกรรมที่ ๔ เป็นการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการ สอบทาน/แก้ไขโครงการ/กิจกรรมที่เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับอำเภอ โดยเห็น</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ควรให้มีการจัดประชุมและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p><u>ข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย)</u></p> <p>๑) ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณีมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)</p> <p><u>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</u></p> <p>๑) ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมการปกครองร่วมกันดำเนินโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) เพื่อให้ นายอำเภอ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการข้างต้น ทั้งนี้ การจัดทำผังเมืองในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์จากการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ด้วย</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลอาคาร ๙ ประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งการกำกับดูแลป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อนขึ้นในหลายพื้นที่</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง/ ที่ทำการ จังหวัดระยอง/ สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดระยอง/ สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง</p>
ข้อราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)		
<p>๑. โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัดโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑) จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคัดเลือกเจ้าภาพสถานที่จัดงาน หลักเกณฑ์การสมัคร การประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๑.๒) จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยมีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ๗ ภาคีเครือข่าย หรือผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการฯ</p>	<p>สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓) จังหวัดจัดโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๔) จังหวัดดำเนินการด้านเงินรายได้จากการดำเนินโครงการฯ</p> <p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาและเส้นทางการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่</p>	สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง
<p>๒. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖</p>	<p>๑) ด้วยใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑.๑) ประเมินความเสี่ยงทุกมิติ</p> <p>๑.๒) จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย</p> <p>๑.๓) ฝ้าระวังโรคโควิด - 19 อย่างเหมาะสม</p> <p>๑.๔) ดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอน 5Ps</p>	สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง
<p>๓. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน</p>	<p>๑) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกเทศบัญญัติแล้ว ร้อยละ ๕๓.๐๗</p> <p>๑.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันแล้ว ร้อยละ ๑๙.๒๐</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง</p>
<p>ข้อราชการของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล)</p>		
<p>๑. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ ปลูกผัก</p>	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนการดำเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด โดยกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้ดำเนินการตามฐานข้อมูล ThaiQM ทุกพื้นที่แล้ว</p> <p>๒) กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “กิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยดำเนินการแล้วทุกพื้นที่ จำนวน ๘๐,๓๒๓ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๓) กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้</p> <p>๓.๑) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๒) จัดกลุ่มของหมู่บ้านที่ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “กิจกรรมครัวเรือน ปลุกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด” และ “กิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยให้มีการจัดลำดับ (Ranking) ครัวเรือนที่ปลุกผักสวนครัวและเส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ได้สวยงามที่สุด (ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด)</p> <p>๓.๓) จัดทำวิดิทัศน์เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกันระดับตำบล</p> <p>๓.๔) ดำเนินโครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓.๕) รมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางข้างต้นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติต่อไป</p>	<p>สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดระยอง</p>
<p>๒. การประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา" ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา" ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายการรับสมัครจำนวน ๕,๐๐๐ ผืน ซึ่งได้ดำเนินการ Coaching ลายผ้าพระราชทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง และมีกำหนดการรับสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรม เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.๒) ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการฯ ร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๒.๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้เผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปยังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรมรายอื่นให้มากขึ้น</p>	<p>สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดระยอง</p>
<p>๓. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด บริหาร</p>	<p>สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	จัดการหนี้เกินชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด ให้ลดลงได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
ข้อราชการของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์)		
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การไฟฟ้านครหลวง	<p>๑) การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ ๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ซึ่งได้นำภารกิจหลักด้านพลังงานไปสนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยมีแผนงานประจำปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการ อาทิ</p> <p>๑.๑) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่เกาะเสม็ดสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี</p> <p>๑.๒) บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ อาคาร อพ.สธ. (อาคารใหม่) สวนจิตรลดา</p> <p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชติฉินนรินทร์ เกิดสม)</p> <p>๑) ขอให้การไฟฟ้านครหลวงทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับการลงพื้นที่ดำเนินการที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>กฟน./ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>กฟน./ จังหวัดชลบุรี</p>
ข้อราชการของผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๓ ประจำสำนักรองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเอกกมล จันทร์กลม)		
๑. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร “PEA Smart Plus”	<p>๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” ที่เชื่อมต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมีการลงทะเบียนใช้งานสะสม จำนวน ๔.๓๒ ล้านราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกรรมที่เปิดให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” ประกอบด้วย (๑) ชำระค่าไฟฟ้า (๒) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (๓) ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (๔) ขอเพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ (๕) ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (๖) แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง และ (๗) กลุ่มงานเสียงของลูกค้ำ ได้แก่</p> <p>๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเพิ่มจำนวนธุรกรรมการให้บริการลูกค้า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว รูปแบบการแสดงผล และการเข้าถึงให้ครบทุกบริการต่อไป</p>	<p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง</p> <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง</p>
ข้อราชการของผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายมานิต ปานเอม)		
๑. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในจังหวัดกาญจนบุรี	<p>๑) การประปานครหลวงได้ริเริ่มโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยนำความช่วยเหลือทางด้านระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานไปให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่ด้อยโอกาส จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้</p>	<p>กปน./ จังหวัดกาญจนบุรี</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๑) กิจกรรมน้ำประปาโรงเรียน โดยปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ โรงเรียน ซึ่งในปี ๒๕๖๖ ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ตำบลรางสาสี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีช่วยเหลือปรับปรุงระบบประปา เปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ เปลี่ยนก๊อกน้ำ เปลี่ยนอุปกรณ์ประปา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี (กอ.รมน.) สนับสนุนการดำเนินการ</p> <p>๑.๒) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้ำ โดยได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างแนวกันไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนบ้านบนเขาแกร่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ</p> <p>๑.๓) กิจกรรมสานความสัมพันธ์ชุมชนต้นน้ำ โดยได้สานความสัมพันธ์กับชุมชนต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ส่งมอบของบริจาคจากน้ำใจของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวงให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว โรงเรียนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านเจ้าเณร และโรงเรียนบ้านทุ่งนา</p> <p><u>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</u></p> <p>๑) ขอให้การประปานครหลวงทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับการดำเนินการที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว</p>	<p>กปน./ จังหวัดกาญจนบุรี</p>
ข้อราชการของผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (วิชาการ) (นายปภิต ภาควรรณ)		
<p>๑. โครงการ “ฝีกอาชีพ ประปาให้ประชาชน”</p>	<p>๑) การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการ “ฝีกอาชีพประปา ให้ประชาชน” โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการฝีกอาชีพประปาให้ประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจ ตรวจสอบ และติดตั้งระบบประปาในอาคารและสำนักงานทั่วไป ซึ่งได้มีการจัดอบรมไปแล้ว จำนวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ ที่จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ ๓ ที่จังหวัดสงขลามีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕ คน</p> <p>๒) การประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้ขยายผลการดำเนินโครงการในปี ๒๕๖๗ เป็น ๑๐ รุ่น รวมทั้งจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงานในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน</p>	<p>การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาระยอง</p> <p>การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)</p> <p>๑) ขอให้การประสานส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดทำโครงการ “ฝึกอาชีพ ประปาให้ประชาชน” ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อตอบโจทย์ การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ</p>	<p>การประสาน ส่วนภูมิภาค สาธารณะยง</p>
<p>ข้อราชการของหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ องค์การตลาด (นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์)</p>		
<p>๑. ผลการดำเนินงานตาม ภารกิจสำคัญของ องค์การตลาด</p>	<p>๑) องค์การตลาดได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต อาหาร และอาชีพ ชาวอุ้มอ้งค์ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน ระหว่างองค์การตลาดและกรมการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดสัปดาห์ เทิดพระเกียรติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและอาหาร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน เกี่ยวกับผ้าไทย ผักสวนครัว ชุมจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้า OTOP</p> <p>๒) องค์การตลาดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์จากห้องเย็นในการตัดแต่งผลผลิตสินค้า ทางการเกษตร ส่งให้กับ Modern Trade ต่อไป โดยคาดว่าจะขับเคลื่อน การดำเนินการได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>อต./พช./จังหวัด ลำพูน</p> <p>อต./พช. จังหวัดลำพูน/ จังหวัดเชียงใหม่</p>
<p>ข้อราชการของรองผู้อำนวยการปฏิบัติการ องค์การจจัดการน้ำเสีย (นายอิทธิกร บุษจันโท)</p>		
<p>๑. การจัดการน้ำเสีย</p>	<p>๑) องค์การจจัดการน้ำเสียได้บูรณาการความร่วมมือเกี่ยวกับระบบบำบัด น้ำเสียระหว่างองค์การจจัดการน้ำเสียและกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้</p> <p>๑.๑) การแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยองค์การจจัดการน้ำเสียอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียชุมชนร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ องค์การ จจัดการน้ำเสียได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณ ผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘</p> <p>๑.๒) การแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียจากอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน ช้างเผือก ลงสู่แม่น้ำปิง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ และปรับปรุงคลองระบายน้ำบริเวณ ด้านหลังโรงพยาบาลลานนา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่องค์การจจัดการน้ำเสีย จะรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดน้ำเสียที่ระบบน้ำเสียได้ จึงได้มีการพิจารณา ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมหรือติดตั้งเครื่องเติมอากาศในคลอง ระบายน้ำ บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลลานนา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>๑.๓) การแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียจากระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๕๑ พื้นที่ชุมชน ที่มีทางระบายน้ำ ทิ้งลงสู่แม่น้ำสายหลัก โดยได้ร่วมกันพิจารณาทางเลือก จำนวน ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครอง</p>	<p>อจน./ยผ./ จังหวัดเชียงใหม่</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๖ ระบบ ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย (๒) ระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๐ ระบบ ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่จะก่อสร้างในอนาคตโดยองค์การบริหารจัดการน้ำเสียหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (๔) การเพิ่มกระบวนการจัดการน้ำเสีย เช่น การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก การติดตั้งเครื่องเติมอากาศในทางระบายน้ำทิ้งของระบบป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น</p> <p><u>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายโชติณรินทร์ เกิดสม)</u></p> <p>๑) ขอให้องค์การบริหารน้ำเสียและกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา น้ำเสียจากระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>อจน./ยผ/ปภ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม